

สพฐ.เดินหน้าโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.ค. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว2884 เรื่อง การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายละเอียด ดังนี้

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๕๕๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๐๖๙

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ชะลอการใช้อัตราว่างของตำแหน่งพนักงานราชการ ครูสอนศาสนา อิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ทุกตำแหน่งที่ว่างลง จากกรณีผู้ครองตำแหน่งเดิม ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จนกว่าจะแจ้งให้ทราบและดำเนินการต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้มีโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มาทำหน้าที่ครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใช้อัตราว่างที่ให้ชะลอการจ้างไว้ดังกล่าวข้างต้นและอัตราว่างอื่นในปัจจุบัน ที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน มาดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในลักษณะจ้างเหมาบริการ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙) โดยให้ทำการสอนในโรงเรียนที่มีจำนวนอัตรากำลังข้าราชการ ครูขาดจากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือโรงเรียนที่มีจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูเกินเกณฑ์แต่ขาดแคลนครู ในวิชาเอกที่สำคัญจำเป็น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ และให้รายงานผลการจ้าง ตามแบบที่ส่งมาด้วย ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทาง E-mail : bunju3@hotmail.com ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์

อนึ่ง หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดไม่มีอัตราว่างที่จะสามารถจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ขอให้รีบรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)

รองเลขาธิการ ศึกษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สพร.สพฐ.21 ก.ค.59